
Ég andmæli áformum um álagningu veggjalda eins og þær koma fram í forsendum meiri hluta 
Umhverfis- og samgöngunefndar

Undirritað: Að mínu mati ætti að taka upp aksturgjald miða við ekna kílómetra. Afnema olíugjaldi og 
öll önnur gjöld á ökutæki. Þá greiða þeir sem aka mest. Fáranlegt að eiga ökutæki sem er nánast 
ekkert ekið og borga bifreiðagjöld. Jón Gunnarsson er orðinn svo út að "aka" að í sínum skoðunum 
að hann heldur að hans skoðun sé sú eina rétta. Það hafa ekki allir bifreiðstyrki frá Alþingi. Eigið 
góðan dag.


